



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 25 มิถุนายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. กษ.รับแผนEECป็นสู่ต้นแบบเกษตรทันสมัย ดึงเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการ...	แนวหน้า
2. 'เยียวยาเกษตรกร' เช็คลิทธิด่วน! 'ธ.ก.ส.' โอนเงินไม่ผ่าน กว่า 7 หมื่นราย	today.line.me
3. เคาะ6มาตรการปฏิรูปยางหนุนเพิ่มรายได้'เกษตรกร'	มติชน (กรอปปาย)
4. ส่งออกติดลบ22.50%ทำสถิติต่ำสุดในรอบ130เดือน	แนวหน้า
5. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ช่วยเกษตรกร	แนวหน้า
7. "เฉลิมชัย" นำทัพ ก.เกษตรฯ เดินหน้าเชิงรุก...ปฏิรูปการเกษตรทุกมิติ	สยามรัฐ
8. เกษตรแปลงใหญ่ ขานรับโมเดล เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ชูผลสำเร็จหลังจับมือภาค...	ไทยโพสต์
9. เกษตรเขต 3 ระยอง ฝึกออาชีพเกษตรทหารก่อนปลดประจำการสร้างความมั่นคงอย่าง...	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: กรุงเทพมไนเตอร์: ม.อ.พัฒนาแบริเออร์หุ้มยางลดอุบัติเหตุ	กรุงเทพธุรกิจ
11. คอลัมน์: ข่าวลึกลับ: 'บึกตู่'สยบข่าว क्रम.หยุดนักวิ่ง จับตาหลัง พ.ร.บ.บฯ64ผ่าน...ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	ข่าวสด
12. คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : กษ.รับแผนEECปั้นสู่ต้นแบบเกษตรทันสมัย ดึงเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการ...

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 14303 หน้า : 8(บน)

กษ.รับแผนEECปั้นสู่ต้นแบบเกษตรทันสมัย ดึงเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการตลาด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรใน EEC ซึ่งกระทรวงเกษตรฯมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานประสานหลักจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นกรอบพัฒนาภาคเกษตรให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในพื้นที่ EEC เป้าหมายแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC มุ่งพัฒนาภาคเกษตรให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบพัฒนาด้านเกษตรสมัยใหม่ของประเทศ ตามแนวคิดตลาดนำการผลิต (Demand pull) และขับเคลื่อน



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ด้วยเทคโนโลยี โดยจะสนับสนุนพัฒนาคลังสตอร์สินค้าสำคัญ ได้แก่ คลังสตอร์ผลไม้ คลังสตอร์ประมงคลังสตอร์พืชพลังงาน คลังสตอร์สมุนไพร และคลังสตอร์ High valued crops เช่น ปลูกสัตว์ เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve รวมถึงสร้างกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ

การเกษตร พัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่โดยใช้ Agricultural Intelligence (AI) เพื่อตอบโจทย์ด้านการตลาดและยกระดับการผลิตภาคการเกษตร

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนี้จะแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมเพื่อจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา EEC และรองรับต่อสถานการณ์หลังโควิด ในรูปแบบ New Normal รวมถึงจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : กษ.รับแผนEECปั้นสู่ต้นแบบเกษตรทันสมัย ดึงเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการ...

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14303 หน้า : 8(บน)

ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Agricultural Big data Center (NABC) ด้วย

ทั้งนี้ การใช้พื้นที่ EEC เป็นต้นแบบ
ปรับการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ทันสมัย
จะเป็นโอกาสพัฒนาภาคเกษตร
ของประเทศ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตรด้วยการจัดทำเขตเกษตร
เศรษฐกิจ เพื่อกำหนดพื้นที่ผลิตสินค้า
เกษตรตามความเหมาะสม สอดคล้อง
กับศักยภาพของพื้นที่และตามความ
ต้องการวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
โดยต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับ
ความต้องการสำหรับอุปโภคบริโภค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและ
การท่องเที่ยวอย่างสมดุล ซึ่งจะเป็น
platform ตัวอย่างด้านการเกษตรของ
ประเทศที่ยกระดับเกษตรกรรมรายได้
มั่นคง เกิดประโยชน์กับภาคประชาชน
ในพื้นที่ EEC และจังหวัดใกล้เคียง
ต่อไป

เคาะ6มาตรการปฏิรูปยาง หนุนเพิ่มรายได้'เกษตรกร'

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราและรักษาเสถียรภาพราคายาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯได้พิจารณาถึงสถานการณ์ปัญหาทั้งในเชิงโอกาสในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก ด้วยมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านบาท และส่งออกยางรถยนต์อันดับ 4 ของโลก ส่งออกถุงมือยางอันดับ 2 ของโลก จึงมีมติกำหนด 6 มาตรการปฏิรูปยางพาราชุดแรก เพื่อตอบโจทย์ยุคนิวนอร์มอลจากผลกระทบของโควิด-19 โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ชาวสวนยางและสถาบันยางพร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและแก้ไขปัญหาราคายางทำให้เกิดเสถียรภาพราคายางพาราทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ นายอลงกรณ์กล่าวว่า สำหรับ 6 มาตรการ เช่น 1 มาตรการตลาดและราคา เห็นควรให้เร่งศึกษาหาข้อสรุปการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริง 2.มาตรการการบริหารด้านอุปทาน กำหนดให้ลดพื้นที่สวนยาง 2 ล้านไร่ โดยลดพื้นที่สวนยางปีละ 2 แสนไร่ เป็นเวลา 10 ปี 3.มาตรการการบริหารด้านอุปสงค์ เร่งขยายตลาดในจีนโดยให้ขยายการค้ายางพาราให้ครอบคลุมในทุกมณฑลของประเทศจีน 4.มาตรการส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เร่งส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตถุงมือยางรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ 5.มาตรการลดสต็อกยางพารา ให้ กยท. เสนอแนวทางการบริหารจัดการสต็อกยางพาราที่คงค้างกว่า 1 แสนตัน และ 6.มาตรการเพิ่มรายได้ มอบหมายให้ กยท.ขยายการส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวสวนยางและสถาบันยางพารา

6 โลกธุรกิจ



ส่งออกติดลบ22.50%
ทำสถิติต่ำสุดในรอบ130เดือน

ส่งออกติดลบ22.50%

ทำสถิติต่ำสุดในรอบ130เดือน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกไทย เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้อุปสรรคด้านการขนส่งที่ยังไม่เพียงพอและค่าใช้จ่าที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อแม้ยังมีความต้องการสูง

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เดือน พฤษภาคม 2563 การส่งออกมีมูลค่า 16,278 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 22.50% เป็นอัตราขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 130 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 จากที่ตลาดคาดว่าจะติดลบ 5.8-6.0% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า

13,584 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 34.41% จากที่ตลาดคาดติดลบ 18% ขณะที่ดุลการค้าเกินดุล 2,694.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“ขณะที่มูลค่าการส่งออกในเดือน พฤษภาคม ต่ำสุดรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ เมษายน 2559 ส่วนหนึ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับฐานสูงในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่มีมูลค่าการส่งออกถึง 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ”

สำหรับภาพรวมช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม) การส่งออกมีมูลค่า 97,899 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 3.71% นำเข้ามีมูลค่า 88,808 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 11.64% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 9,090.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การส่งออกของไทยจะติดลบมากแต่ก็ทำได้ดีกว่าหลาย

ประเทศ และน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว คาดว่าความต้องการสินค้าของประเทศต่างๆ จะเพิ่มขึ้นแต่เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ เพราะยังไม่แน่ใจว่าจะมีการกลับมาระบอบรอบ 2 ของโควิด-19 หรือไม่ อีกทั้งยังมีปัญหาการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ยังไม่คล่องตัว หากทำได้เฉลี่ยเดือนละ 1.7-1.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกทั้งปีน่าจะติดลบ 5% แต่ถ้าทำได้มากกว่าการติดลบก็จะน้อยลง

พร้อมกันนี้ไทยต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโควิด-19 ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร และต้องรีบเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของสินค้ากลุ่มนี้, ต้องหาทางปรับแก้ประคองผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกเอาไว้ให้ได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะมาตรการทางการเงินที่ต้องเข้าถึงและยืดหยุ่นกว่านี้, ต้องเร่งแก้ไข

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 25 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14303

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 50.63

Ad Value: 63,287.50

PRValue (x3): 189,862.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออกติดลบ 22.50% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 130 เดือน

ปัญหาโลจิสติกส์ให้กับผู้ส่งออก เช่น จับคู่สายการบินพาณิชย์ที่อาจจะมาใช้แทนการขนส่งทางเรือและถนนไปก่อน, ต้องเร่งขยายความเข้มแข็งของการเป็นซัพพลายเชน เช่น กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร, สนับสนุนกลุ่มสินค้าที่ขายได้ เช่น อาหาร สินค้าทำงานอยู่บ้าน และไลฟ์สไตล์ และต้องประกันความเสี่ยงจากค่าเงิน โดยรัฐต้องช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ขณะที่แผนการส่งเสริมการส่งออกปี 2563 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ มีมาตรการส่งเสริมทั้งตลาดออฟไลน์ ผ่านการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง โดยขยายตลาดสินค้าผักและผลไม้ไทยไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจรจากับจีนเพื่อคลี่คลายปัญหาและอุปสรรค

ในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยผ่านลาวและเวียดนามไปยังจีนตอนใต้

ด้านการส่งเสริมตลาดออนไลน์ กระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ ทั้ง จีน อินเดีย อาเซียน เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา และจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างผู้ส่งออกไทย 80 บริษัท และผู้นำเข้าต่างประเทศ 50 บริษัท นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดกิจกรรม Thai Fruits Golden Months ส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในเมืองต่างๆ ในจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ ชิงเต่า หานหนิง เจินตู ฉงชิ่ง ซีอาน เซี่ยเหมิน และคุนหมิง โดยมีแผนจะจัดช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 25 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14303

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 51.75

Ad Value: 46,575

PRValue (x3): 139,725

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน



บรรทัดฐาน หรือ Norm ของการทำงานของคนญี่ปุ่นประการต่อมา คือ “การกำหนดทำที่ที่ชัดเจนและร่วมผลักดันทุกฝ่ายเป็นทีม” อันนี้น่าฟังมาก ที่ว่าน่าฟังคงไม่ใช่เพราะรูปแบบและวิธีทำงานดังกล่าวเป็นสิ่งพิเศษแปลกใหม่ วิไลสมาหาแต่ประการใดหรอกครับ เพราะในการศึกษาฝึกอบรมเกี่ยวกับการเทคนิคการบริหารงาน หรือแม้แต่พ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับ how to ด้านการบริหารองค์กรทั้งหลายก็มีกล่าวไว้เยอะแยะมากมาย ท่านผู้อ่านคงประสบพบเจอมาจนเบื่อ แต่ที่ผมยกมาพูดมันเกี่ยวกับ “การเอาจริงเอาจัง” ของการปฏิบัติการดังกล่าวของคนญี่ปุ่นมากกว่าครับ

อันดับแรกที่ผมขอพูดถึง คือ ทีมมาของการกำหนด “ทำที่” ของญี่ปุ่นนั้น เขายึดถือระบบชั้นการบังคับบัญชา หรือ Hierarchical system อย่างเคร่งครัด กล่าวคือระดับนโยบาย คือ ตัวกระทรวงส่วนกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดทำที่ต่อกรณีใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ากรณีดังกล่าวหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็ตาม ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบและร่วมมือเป็นทีมจากกระทรวงนั้นๆ ด้วย ตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมขออนุญาตยกมาประกอบการอธิบายเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมเสริมในประเด็นนี้ ก็คือ การทำงานที่เกี่ยวกับแอปเตอร์ ได้แก่การแก้ไข APTERR Agreement ครั้งที่ผ่านมาจาก การที่ผมเป็นผู้บริหารของฝ่ายสำนักเลขานุการแอปเตอร์ ได้ทราบจากการประสานภายในว่าทางการญี่ปุ่นได้มีทำที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม อาศัยผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำแอปเตอร์เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งทำที่ดังกล่าวกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นได้หารือกำหนดขึ้นโดยการประสานงานและเห็นร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศของเขาแล้วทุกฝ่ายที่ทำงานในลำดับขั้นต่ำลงมาต้องปฏิบัติตาม ไม่มีแม้กระทั่งความเห็นใดๆ ที่สื่อถึงความไม่เห็นด้วยหรือได้แย้งจากปากของเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นผู้ปฏิบัติเลยสักอะเดียว

แล้วทีมงานที่ว่าละ เป็นอย่างไรท่านผู้อ่านครับ รัฐบาลญี่ปุ่นโดยปกติจะส่งผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ ไปประจำอยู่ในทุกองค์กรหรือทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่แอปเตอร์ก็ส่งมา 1 คน ที่แอปซิส



หรือ ASEAN Food Security Information System (AFSIS) ก็ส่งมาประจำ 1 คน ทราบว่าที่กรมประมงเรามี SEAFDEC ก็ส่งมาอยู่หลายคน ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน จากการ์ตา ก็ส่งไปหลายคน แล้วก็ตามสถานทูตญี่ปุ่นก็มีประจำอยู่แห่งละ 1 คน ในอดีตที่กระทรวงเกษตรฯ เราก็มีส่งมาประจำอยู่ 1 คน ทุกคนที่ประจำอยู่ในที่ต่างๆ นี้ ต้องทราบชัดเจนถึง “ทำที่” ที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรฯ ของเขาว่าคืออะไร และที่สำคัญคือ ต้องมีหน้าที่ติดต่oprสาน อธิบาย ผลักดัน ล็อบบี้ หรือใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อให้ทำที่นั้นบรรลุผล คนที่อยู่แอปเตอร์ก็มาหาผมเพื่ออธิบายทุกอย่างให้ผมเข้าใจ

และกลั้อย่างมาก คนที่อยู่จากการ์ตาก็เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อว่าอย่างเดียวกัน ผู้ที่ประจำสถานทูตประเทศสมาชิกก็เข้าพบบุคคลสำคัญของประเทศนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน จนในที่สุด New APTERR Agreement ก็สำเร็จออกมาและก่อนข้างจะเป็นไปตาม “ทำที่” ของญี่ปุ่นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดครับ!!!!!! แถมให้อีกนิดในเรื่องคล้ายๆ กัน เมื่อปีที่แล้วมีการประชุม AMAF Plus Three (ผมเคยเขียนอธิบายไปแล้วว่าคือการประชุมอะไร) ที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

ทางฝ่ายเจ้าภาพ คือสำนักเลขาธิการอาเซียน

ที่จากการ์ตา ตอนแรกเห็นว่าสำนักเลขานุการแอปเตอร์ไม่มีระเบียบวาระในที่ประชุมโดยตรงเลยไม่ทำหนังสือเชิญมา แต่ทางประเทศญี่ปุ่นกลับเห็นต่าง คือ เห็นว่าสำนักเลขานุการแอปเตอร์ควรเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะยังคงมีเรื่องเกี่ยวกับการให้สัตยาบันความตกลงแอปเตอร์ที่แก้ไขใหม่ เขาเลยแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่อยู่กับผม ร่วมกับผู้แทนญี่ปุ่นที่ประจำอยู่สำนักเลขาธิการอาเซียนที่จากการ์ตา เข้าพบอธิบายและโน้มน้าวงานในที่สุดสำนักเลขาธิการอาเซียน ต้องส่งหนังสือเชิญเป็นการให้แอปเตอร์เข้าร่วมประชุมจนได้ โดยที่ทางผมเองไม่ได้ออกแรงอะไรเลยสักนิด ยิ่งกังวลนิดหน่อยด้วยซ้ำทีเดียวทางสำนักเลขาธิการอาเซียนจะกล่าวหาว่า ผมอยากไปมากและขอให้ญี่ปุ่นช่วย

วิถีการทำงานของคนญี่ปุ่นที่เล่ามานี้ ขอกระซิบข้างหูท่านผู้อ่านและขออัยว่าท่านกรุณาอย่าไปบอกใครนะครับว่า ผมไม่เห็นประเทศสมาชิกอื่นๆ ทำแบบเดียวกันเลย แต่สำหรับทางการไทยเราระยะสิบกว่าปีมานี้ก็กระตือรือร้นที่จะทำแบบเดียวกัน โดยมีการกำหนดคำว่า Team Thailand ในการทำงานระดับระหว่างชาติ ซึ่งผมก็แอบดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะน่าจะเป็น norm ที่สุดยอด แต่ผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสติดตามว่าเราได้ทำไปสำเร็จไปแค่ไหนแล้ว แต่เท่าที่เห็นจากการทำงานระดับภายในประเทศ พบตัวอย่างว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันแนบแน่นกับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องสินค้าเกษตรส่งออก ก็ทำให้รู้สึกชื่นอกชื่นใจ จนบังเกิดฝันว่า เราคงจะตามระบบของญี่ปุ่นไปติดๆ ละครับ

ชาญพิทยา ฉิมพาลี
chanpithya@apterr.org

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 25 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14303

Col.Inch: 14.47 Ad Value: 13,023

ภาพข่าว: ช่วยเกษตรกร

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 39,069

คลิป: ชาว-ดำ



ช่วยเกษตรกร : นางสาวสลิลา สีพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริษัท เทสโก้ โลตัส
ต้อนรับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรม เพื่อเยี่ยมชม
ชมความคืบหน้าของโครงการรับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรทั้ง 4 ภูมิภาค และโครงการ Food
Paradise เปิดพื้นที่ในศูนย์การค้าฟรีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ท่ามกลางสถานการณ์
โควิด-19 เป็นการต่อยอดการสนับสนุนภาคการเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องของ
เทสโก้ โลตัส และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“เฉลิมชัย” นำทัพ ก.เกษตรฯ เดินหน้าเชิงรุก...ปฏิรูปการเกษตรทุกมิติ

นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บริหารประเทศ ไกล่จจะครบหนึ่งปี เพราะฉะนั้นทุกกระทรวงก็เริ่ม มีผลในการดำเนินการในด้านต่างๆ ออกมาให้เห็น เป็นรูปธรรมหลายด้าน

ดังเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ การนำของ “นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชูนโยบาย ขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารพิษในผัก ผลไม้ การแก้โรคระบาดพืช ระบาดสัตว์ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ ทำงานไปพร้อมๆ กัน

แต่นโยบายที่สามารถดำเนินการได้บรรลุ ผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว คือ “โครงการประกัน รายได้ชาวสวนยาง” เกษตรกรเป้าหมาย 1.71 ล้านราย พื้นที่ 17.2 ล้านไร่ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงิน ให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท และนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ได้มีการ เจริญประเทศจีน เปิดตลาดการค้าสัตว์ปีก เป็น ผลสำเร็จ ทำให้ประเทศไทยมีเม็ดเงินจากประมาณ การส่งออกเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านบาท รวมทั้ง การส่งเสริมการปลูกพืชที่มีรายได้สูงทดแทนพืช ที่มีรายได้ต่ำ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การ ขับเคลื่อนนโยบายหลักที่สำคัญของกระทรวง เกษตรฯ อาทิ ตลาดนำการผลิต การส่งเสริม เกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การ บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้เกษตรกร การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการขับเคลื่อนการ เกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญา



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตร ให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์กลางทาง ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในชื่อ “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC นำทีมขับเคลื่อนศูนย์ AIC เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร นำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และ ให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเป็นการ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ภาคเกษตรกร



ภาควิชาการ และภาคเอกชน โดยมีรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด

รวมทั้งจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

การเกษตร ซึ่งมีนายราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ นำทีมเดินทางไปพัฒนาระบบขนส่งและกระจายสินค้าเกษตร และการสนับสนุนความช่วยเหลือการกระจายผลผลิตผลไม้ภายในประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน



การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ปี 2563-2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

และเพื่อการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีแปลงใหญ่ จำนวน 6,877 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมกว่า 407,493 ครัวเรือน พื้นที่ 6,585,336 ไร่ สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด และมีทางเลือกในช่องทางจำหน่ายผลผลิตผ่านสาขาของแม็คโคร ที่มีมากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ราคาที่มีความเป็นธรรม

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ผ่านโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 เกิดปรากฏการณ์ New Normal ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตการเลือกจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์

มากขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” โดยร่วมมือกับบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด ผู้นำแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชั้นนำของไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในการขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงและขยายความร่วมมือกับ บริษัท ซ้อปบี (ประเทศไทย) จำกัด อีกหนึ่งแพลตฟอร์ม คอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ชั้นนำในไทย ที่จะมาร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญ เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรไทย ให้เป็นผู้ขายออนไลน์อย่างมืออาชีพ ในการเพิ่มช่องทางการขายให้ครอบคลุมตลาดมากยิ่งขึ้น และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม



“อย่างไรก็ตาม ในการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ เราจะต้องเดินหน้าเชิงรุกเพื่อช่วยให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ให้มีชีวิตกินดีอยู่ดี และผมขอยืนยันหนักแน่นว่า เรื่องผลประโยชน์ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้สตางค์เดียว ถ้าใครคิดเช่นนั้นไม่ควรเป็นคนไทยต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าวทิ้งท้าย

เกษตรแปลงใหญ่ ขานรับโมเดล เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ชูผลสำเร็จหลังจับมือภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้หลักตลาดนำการเกษตร มาเป็นนโยบายสำคัญ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ชูยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” พร้อมสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร ด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพของโลก



4 แห่ง ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่บ้านโนนเขวา อ.เมือง จ.ขอนแก่น, เกษตรกรแปลงใหญ่ บางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี, เกษตรกรแปลงใหญ่บ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.อโศก อ.เมือง จ.ลำพูน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และเทลโก้ โลจิสติกส์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตรร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมามีทำให้เกษตรกรมีรายได้เข้าสู่ชุมชนและเกิดการต่อยอดในชุมชนได้เป็นอย่างดี



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อจัดการผลผลิต ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ทั้งสินค้าเกษตรทั่วไป สินค้าที่ได้มาตรฐาน และสินค้าพรีเมียม ให้ตรงตามความต้องการของตลาด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เกิดการปรับตัว เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจ

อื่นๆ ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร ที่ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ โดยสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด กับภาคธุรกิจต่างๆ หลายหน่วยงาน เช่น เทลโก้ โลจิสติกส์ ได้ร่วมมือกัน โดยร่วมกันคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ผักผลไม้ที่มีศักยภาพทั้งการบริหารจัดการกลุ่ม และพื้นที่ที่แปลงเหมาะสมต่อการขนส่งผลผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผักที่ดำเนินการร่วมกับ เทลโก้ โลจิสติกส์ จำนวน

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การดำเนินงานระหว่างกลุ่มเกษตรกร และ เทลโก้ โลจิสติกส์ ในการรับซื้อผลผลิตผัก ทั้งสองฝ่ายมีการตกลงร่วมกัน ในเรื่องของชนิด ปริมาณ ราคา ซื้อขายผลผลิตผัก โดยตกลงกันล่วงหน้าทุก 2 - 3 เดือน จากนั้นกลุ่มเกษตรกรจะประชุมหารือร่วมกัน เพื่อวางแผนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามที่ตกลงไว้กับเทลโก้ โลจิสติกส์ ซึ่งทำให้เกษตรกรมีตลาดค้าปลีกที่แน่นอน มีส่วนร่วมในการกำหนดราคา ทราบรายได้ที่แน่นอนได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เทลโก้ โลจิสติกส์ ได้ให้พื้นที่แก่เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด และได้เรียนรู้ในการเป็นผู้จำหน่ายผลผลิตโดยตรง ทำให้ทราบความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำไปปรับปรุงในการผลิตของตนอีกด้วย

เกษตรเขต 3 ระยอง ฝึกอาชีพเกษตรกรทหารก่อนปลดประจำการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในทุกช่วงสถานการณ์

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม นำ พลทหารประจำการที่จะปลดประจำการมา ฝึกอาชีพการเกษตรตามความสมัครใจ เมื่อ



กลับไปภูมิลำเนาแล้วจะได้มีความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวแบบไม่กระทบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นปัจจุบันจากการระบาดของโควิด-19 หลายๆ อาชีพได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาชีพการบริการ อาชีพรับจ้างในโรงงานต่างๆ หรืออาชีพอื่นๆ ที่ต้องรวมคนมากๆ ก็เกิดผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่อาชีพเกษตรกรรมนั้น ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการผลิตจะไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

“ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น มีพลทหารที่

กำลังจะปลดประจำการของกองทัพบก จากมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี และทหารเรือ จากฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ของหน่วยนาวิกโยธิน และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้ารับการอบรมรุ่นละ 20 คน โดยใช้พื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ-ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ดำเนินการและมอบปัจจัยการผลิตพื้นฐานให้ทุกคนพร้อมพัฒนาสู่ Smart Farmer ต่อไป” นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ กล่าว

กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพมอเน็ตอร์

ม.อ.พัฒนาแบริเออร์หุ้มยางลดอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 6 หน่วยงานผู้สนับสนุนและพัฒนา งานวิจัย ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์ทางด้านจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน ที่ผลิตจากยางพารา (แบริเออร์หุ้มยาง) ช่วยลดอุบัติเหตุ โดยได้สนับสนุนและให้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการยางแห่งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราและยกระดับราคาผลผลิต ให้กับเกษตรกรอีกด้วยโดยใช้งานวิจัย ทุนและเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเสริม รศ.อาชีวิน แกสमान ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยางพารา กล่าวว่า ยางพาราเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรงกระแทกเหมาะสำหรับใช้เพื่อลดความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทางจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมาก เชื่อมโยงทั้งทางการแพทย์ สุขภาพ การกีฬา การขนส่ง งานโครงสร้างอาคาร การเกษตร และการคัดค้านผลิตภัณฑ์ ยางพารามาที่ช่วยป้องกันการกระจายของเชื้อโรคโควิด-19



'บิกตู' สยบข่าว ครม.หยุดนักกวีง จับตาหลัง พ.ร.บ.งบฯ64ผ่านสภา



การยกเครื่องรัฐบาล แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะยังไม่อยากปรับคณะรัฐมนตรีในตอนนั้น เพราะสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่สามารถไว้วางใจได้

ประกอบกับกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศ ยังไม่มีผลบังคับใช้ อยู่ระหว่างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร รวมไปถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพิ่งจะเข้าสภาฯ

แต่ด้วยเงื่อนไขแทรกซ้อนที่แทรกเข้ามา ทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดพอสมควร โดยเฉพาะประเด็นที่ **หม่อมราชวงศ์ จิตมงคล โสณกุล** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) กับ **สุเทพ เทือกสุบรรณ** ผู้ก่อตั้งพรรค

และฝ่ายสุเทพเองประสงค์จะให้ **ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์** แทนหน้า รปช.มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในโควตาของพรรคแทน

“หม่อมเต่า”

จึงไม่มีทางเลือกอื่นให้กับ **บิ๊กตู** นายกรัฐมนตรี นอกจากต้องถือโอกาสปรับทัพใหม่ไปเสียทีเดียว ซึ่งอย่างน้อย **พล.อ. ประยุทธ์** เองคงรอให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ผ่านสภาไปก่อน ถึงจะเป็นเวลาเหมาะสมกับการปรับทัพ



สิ่งที่สามารถทำได้ในช่วงนี้ ก็ต้องคอยออกมาแฉกัซัน เพื่อหยุดบรรดานักวิ่งทั้งหลายเอาไว้ ว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี

เพราะความจริงในคลื่นที่ปั่นป่วน ถ้าโถมใส่ **บิ๊กตู** ไม่ได้มีเพียงพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นที่เบ่งพลังใส่กันเพื่อต่อรองตำแหน่ง แต่บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ต่างก็มุ่งหน้าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีทั้งนั้น

ถ้าฟังพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ก็เหมือนจะเอาอยู่ หลัง **“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ** รองนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคด้วยตัวเอง จัดสรรอำนาจในพรรคกันใหม่

แต่ยังมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่มีกระแสข่าวว่า **พล.อ.ประวิตร** ยอมยกให้กับ **สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่ **พล.อ.ประยุทธ์** ส่งสัญญาณชัดว่า ไม่ต้องการให้สุริยะมานั่งอยู่ตรงนั้น รวมไปถึงคนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐก็ขวาง **สุริยะ** เนกเช่นเดียวกัน



ส่วน **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบัน แม้จะหลุดจากเก้าอี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ แต่ข่าวว่า ยังมั่นใจว่าตัวเองได้อยู่ในเก้าอี้ต่อไป เพราะผลงานจับต้องได้ โดยเฉพาะเรื่องราคาปาล์ม

อีกทั้งทางด้านพลังงานในช่วงนี้ ได้ **“มาดาม”** ทั้ง 7 แห่งพรรคพลังประชารัฐ ส.ส.กทม.มาเป็นฐานให้ รวมถึง ส.ส.ภาคใต้บางส่วน จึงทำให้ระยะหลัง **สนธิรัตน์** มั่นใจได้ต่อไปต่อ

นอกจากนี้ **ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เพิ่งฉลองชัยชนะในฐานะแม่ทัพสู่ศึกเลือกตั้งซ่อมลำปางมาสดๆ ร้อนๆ ก็ยังแอบช่วยอีกแรง

เก้าอี้ รมต.พลังงานจึงสู้กันแรง ดูแล้วแม้ **สุริยะ** จะพยายามรวบรวม ส.ส.สนับสนุน แต่อำนาจตัดสินใจเป็นของนายกฯ ด้านนี้ถือว่าผ่านยาก และดูจากการจัดทัพกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ที่ **พล.อ.ประวิตร** ตัดสินใจมอบตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ให้แก่ **“เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย** ส.ส.ชัยนาท มันก็ไม่นัยแฝงอยู่

เพราะ **อนุชา** เองเป็นนักการเมืองในกลุ่มสามมิตร ซึ่งปัจจุบันกลุ่มสามมิตรมีรัฐมนตรีถึง 2 คน คือ **สุริยะ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ **สมศักดิ์ เทพสุทิน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การที่อนุชาได้ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ ก็เป็นการถ่วงดุลเก้าอี้รัฐมนตรีทางอ้อม

สามมิตรจะมีรัฐมนตรีถึง 3 คนในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ซึ่งมีกระแสข่าวว่า เหตุที่ **พล.อ.ประวิตร** ยอมให้อนุชาได้เป็นรัฐมนตรีอีกคน ก็เพราะไม่สามารถดึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาให้ได้ตามที่ตกลงกัน จึงใช้วิธีนี้แทน คือเพิ่มเก้าอี้ให้กลุ่มสามมิตรอีกตัว



ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น แม้จะไม่ใช่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่กระเด็นตกเก้าอี้หัวหน้าพรรค แต่ **สันติ พร้อมพัฒน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็รู้ตัวเองว่า นายกฯไม่ยอมมอบให้แน่

เพราะติดปัญหาเรื่องภาพลักษณ์และการยอมรับของสังคม จึงแจ้ง **พล.อ.ประวิตร** ว่าขออยู่ที่เดิม เพียงแต่ขอเพิ่มแรงงานดูแลกรมกองมากขึ้นกว่าเก่า เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ค่อยมีงานอะไร ทำเลย

ส่วน **“เสี่ยแฮงค์” สุชาติ ชมกลิ่น** ส.ส.ชลบุรี ออกมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใจแทบขาด โดยมีการเสนอให้ **สุเทพ** หันไปเอากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ที่เป็นงานวิชาการแทน ซึ่งเหมาะกับเขามากกว่า

แต่สุเทพเองก็ทำที่เห็นว่าไม่อยากจะลดเกรด เพียงแต่ด้วยด้วยเงื่อนไขปัจจุบันที่พรรคพลังประชารัฐมีเสียง ส.ส.เพิ่มขึ้น ทำให้ดันลำบาก

ขณะที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ แม้วันนี้จะมีชื่อแคนดิเดตหลายคน ทั้ง **ไพโรจน์ ชูชาติถาวร** อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ **ปรีดี ดาวฉาย** ประธานสมาคมธนาคารไทย แต่บางคนที่ถูกทาบทามไม่อยากจะไปเองตัว เอาชื่อมาทิ้งซึ่งสอดคล้องกับท่าทีของ **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรีที่ทิ้งบริษัทยาว่า ไม่มีคนดีที่ไหนอยากมาทำ

วันนี้ที่ **พล.อ.ประยุทธ์** เองยังบอกว่า จะยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรี ก็อาจเป็นเหตุผลเรื่องการหาตัวตายตัวแทน ที่ชื่อขึ้นดีกว่าคนเก่าไม่ได้



ปากฝั่งประชาธิปไตยนั้น ก็อยากจะปรับทัพใหม่ใจแทบขาด โดยเฉพาะบรรดาพวกที่ต่อแถวรอคิว สลับขึ้นเป็นรัฐมนตรีแทนคนเก่า ซึ่งมีรายงานว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการในโควตาของพรรค จะเปลี่ยนใหม่หมด ทั้ง **คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช** และ **สาริต ปิตุเตชะ**

ด้านผู้มีใจไทยน่าจะเป็นพรรคที่นิ่งที่สุด เพราะเจ้าของพรรคจัดสรรผลประโยชน์ได้ลงตัวแล้ว ภารกิจที่มีตอนนี้คือ การรักษาโควตาเก่าของตัวเอง ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเอาไว้ให้ได้

พรรคที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้คือ พรรคชาติพัฒนา ที่มีเพียง 4 เสียง ซึ่งพรรคพลังท้องถิ่นไทของ **ชัชวาลย์ คงอุดม** ตอนนี้มีมากกว่า อีกทั้งยังผนึกกำลังกับพรรครักษ์ฝันป่าประเทศไทย หากรอบนี้ไม่ได้ อาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่พอใจ แต่ **สุวัจน์ ลิปตพัลลภ** เองก็ไม่ยอมง่ายๆ แน่ เพราะมีพลังงานในที่ที่ไม่เป็น

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 25 มิถุนายน 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3200

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 110.78 Ad Value: 166,170

PRValue (x3): 498,510

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวลือ ปมลับ: 'บิ๊กตุ๋' สยบข่าว ครม.หยุดนักวิ่ง จัปตาหลัง พ.ร.บ.งบฯ64ผ่านสภา

รองไคร

ส่วนพรรค 1 เลียง วันนี้นั่งลำบากที่จะได้ ต่อให้รวมกันมา
ขอ ยิงต่อนี้ พล.อ.ประวิตร เล่นใช้วิธี ไพบูลย์โมเดล ยุบพรรค
แล้วมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ แก้ปัญหาจับกลุ่มกันมาต่อรอง
ได้เรียบร้อย

ดูตามไทม์ไลน์ พล.อ.ประยุทธ์ คงยืนยันว่า ยังไม่ปรับ
คณะรัฐมนตรี เพื่อไม่ต้องทำให้เกิดการชุมนุมวิ่งต่อรอง แต่
อาศัยจังหวะลงล็อก แล้วปรับแบบจรรยาไม่ให้อึดตัว ซึ่งน่าจะ
เกิดขึ้นหลังกฎหมายงบประมาณผ่านสภาแล้ว .

○○○○○



กรมส่งเสริมการเกษตรชี้แจง

เรื่อง รายงานข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงานรัฐ บังคับชาวบ้านรับ เบ็ด-ไก่แทนเงินเยียวยา 5 พัน ทางเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ตามที่เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ ได้มีการเสนอข่าวกรณีหน่วยงานรัฐบังคับชาวบ้านรับเบ็ด-ไก่แทนเงินเยียวยา 5 พัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานการเกษตรจังหวัด ยโสธร ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เป็นการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จึงขอชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.การดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชปี 2562 จากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พายุโพดุลและพายุจุกิจิ สำนักงานการเกษตรจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฯ เข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้วครบทุกราย รวมทั้งสิ้น 30,230 ราย วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 326,808,105.25 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

2.กรณีอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2562 ครอบคลุมละ 5,000 บาท จังหวัดยโสธรไม่เคยได้รับการอนุมัติงบประมาณกรณีนี้ และไม่เคยแจ้งเกษตรกรทราบแต่อย่างใด

3.กรณีข้อกล่าวหาเกษตรกรอำเภอเรียกเงินเกษตรกรรายละ 200

บาท และแจกจ่ายเบ็ด ไก่ และหัวอาหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ขอยืนยันว่าเกษตรกรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธรไม่มีใครปฏิบัติตามข้อกล่าวหาดังกล่าว เนื่องจากวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์ไม่ใช่นโยบายและบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสนใจ ห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยินดีให้ความร่วมมือในการประสานงานข้อมูลแก่ท่านในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ห่วงเปิดประเทศรับต่างชาติ

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ทางสคบ.แถลงว่า จะอนุญาต Travel Bubble พิจารณาใน 2 กลุ่มก่อน ซึ่งยังไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไป คือ 1.กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน เช่น นักธุรกิจ แรงงานมีฝีมือเชี่ยวชาญต่างๆ และ 2.คนต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาในประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นเมดิคัลฮับของเอเชีย มีข้อสังเกตว่าระยะหลังที่คนไทยที่กลับจากต่างประเทศและเข้าพักในศูนย์กักกันของรัฐนั้น พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมาจากตะวันออกกลาง ในเมื่อคนตะวันออกกลางบางประเทศนิยมมารักษาและตรวจสุขภาพที่ไทย ถ้าเช่นนั้นคงต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ เข้ามาอย่าเอาเชื้อมาแพร่และกลับไปอย่างผู้สุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

นับถือ

ตาขาว

ตอบ ตาขาว

ถือเป็นเสียงสะท้อนของประชาชน ที่ห่วงใยการเปิดประเทศเพื่อรับคนต่างชาติให้เข้ามา หวังว่ารัฐบาลและสคบ.จะมีมาตรการไม่ให้มีการนำเชื้อโควิดเข้ามาระบาดได้ เรื่องนี้ถึงต้องมองทั้งสองด้าน ถ้าไม่เปิดประเทศเลย ไม่มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเลย สถานการณ์ด้านธุรกิจของไทยเราก็คงอยู่ในภาวะยากลำบากมากๆ